

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 14/12/2023, Chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Thuý Hằng.

Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Âu Mạnh Tùng – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường Đức Giang; đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, qui định của Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Mậu Minh đã công bố các Quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ phường Đức Giang về việc kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Thuý Hằng..

Thay mặt Chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Thoa và đồng chí Nguyễn Thuý Hằng sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Mậu Minh công bố các Quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ phường Đức Giang về việc kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Thuý Hằng.



Đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Thoạ.



Đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thuý Hằng.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước đã luôn

quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.



Đồng chí Nguyễn Thị Thoa tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Nguyễn Thuý Hằng tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Âu Mạnh Tùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Đức Giang và đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự chúc mừng hai đồng chí đảng viên mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ trường chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Thuý Hằng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng và ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của hai đồng chí.

Đồng chí bí thư Chi bộ mong muốn hai đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên, đồng thời các đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của người Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí bí thư chi bộ cũng phân công các đồng chí đảng viên khác tiếp tục giúp đỡ hai đồng chí đảng viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Mậu Minh nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Đồng chí Âu Mạnh Tùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Đức Giang đến chỉ đạo, phát biểu ý kiến trong Lễ kết nạp đảng viên mới.

Trong buổi Lễ, đồng chí Âu Mạnh Tùng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Đức Giang đã phát biểu chỉ đạo và chúc mừng 02 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí yêu cầu các đồng chí đảng viên mới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Đảng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập; nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững Nghị quyết của chi bộ và xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ để cùng với các đồng chí đảng viên khác tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.



Tập thể Chi bộ trường THCS Ngô Gia Tự chụp ảnh lưu niệm cùng hai đảng viên mới.

Người viết

Lương Thị Ngọc Khánh

